

Hội thảo: “Phát triển nguồn nhân lực”

Ngày 16/12/2008, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ thuộc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực”. Hội thảo nhằm hai mục tiêu chính là trang bị kiến thức về phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ và giúp Hội LHPN Việt Nam có tầm nhìn về phát triển nguồn nhân lực nữ giai đoạn 2008 – 2020 để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Hội.

Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học và một số các cơ quan, tổ chức có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe 6 báo cáo tham luận về vấn đề phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực nữ nói riêng. Các tham luận bao gồm: 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 2. Đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, những thách thức và một số dự báo; 3. Thực trạng về công tác dạy nghề của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam những năm vừa qua; 4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Học viện Hành chính trong những năm qua và một số định hướng; 5. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá; 6. Vấn đề lao động nữ nông thôn qua kết quả điều tra khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ.

Các tham luận đều xoay quanh những vấn đề như: thực trạng của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay; công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; việc cung cấp các số liệu quan trọng về nguồn nhân lực nữ cũng như đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của nguồn nhân lực nữ. Từ đó các tham luận đưa ra những giải pháp, kiến nghị để phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực nữ nói riêng trong thời gian tới.

Các đại biểu đã nghe bà Phan Thị Hoà - Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương trình bày tham luận về nguồn nhân lực lao động nữ nông thôn. Đây là tham luận dựa trên kết quả điều tra năm 2007 của Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Đây là cuộc điều tra ở quy mô lớn trên cả nước nhằm đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của tình hình lao động nữ nông thôn trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông thôn. Theo bà Phạm Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương thì đây là một bộ số liệu quý giá theo đánh giá của các chuyên gia. Nó cung cấp những số liệu quan trọng về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, đào tạo nghề, tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật, tình trạng sức khoẻ... của lực lượng lao động nữ ở nông thôn nước ta.

Kết thúc Hội thảo, Bà Nguyễn Kim Thủy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng của Hội thảo và cho rằng Hội thảo như một trong những hoạt động đầu tiên về vấn đề “phát triển nguồn nhân lực”. Kế hoạch tiếp sau Hội thảo này sẽ có một cuộc hội thảo với quy mô lớn hơn, bàn sâu hơn về vấn đề này và với sự tham gia của nhiều các cơ quan bộ ngành có liên quan nhằm làm sáng tỏ vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ trong giai đoạn hiện nay. ■

Phan Thị Thanh Mai